

Số: 258 /KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua

“100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh”

Thực hiện Công điện số 54/CD-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đúng kế hoạch; Văn bản số 4808/VPCP-KTTH ngày 09/7/2024 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; Báo cáo số 5550/BC-BKHĐT ngày 15/7/2024 đánh giá tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2024; kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 06 tháng cuối năm 2024;

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ các đơn vị, địa phương tập trung cao, giải quyết các khó khăn vướng mắc của các dự án, đặc biệt là hoàn hành công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tìm kiếm, tận dụng các nguồn cung cấp nguyên vật liệu phục vụ thi công, khó khăn vướng mắc về công tác quyết toán, phân đấu thực hiện giải ngân trên 95% kế hoạch vốn năm 2024 được giao, UBND tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào đẩy mạnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ PHÁT ĐỘNG:

Chủ đề thi đua giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện và hoàn thành tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh: “100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh”, với phương châm là huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân vào cuộc, đồng lòng cùng giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, triển khai hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thành tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao năm 2024.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ trưởng các cơ quan từ tỉnh đến cơ Sở; các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu ... bảo đảm hoặc vượt tiến độ của Dự án.

- Phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lợi ích khi Dự án được triển khai, qua đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân cùng các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ các đơn vị, địa phương tập trung cao, vận động Nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc góp phần thực hiện có hiệu quả, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng để triển khai thực hiện Dự án, tạo bước đột phá để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

2. Yêu cầu:

- Phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng tới các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo ra sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị coi trọng công tác phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các nội dung, hạng mục của Dự án là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Việc khen thưởng, tôn vinh phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian phát động kể từ ngày 15/8/2024 đến ngày 22/11/2024.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

1. Đối tượng:

Tập thể, cá nhân trực tiếp hoặc phối hợp tham gia vào việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Tập thể: các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cấp ủy đảng, chính quyền của các huyện, thị xã, thành phố, cấp ủy đảng, chính quyền các xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố có liên quan đến Dự án; các đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu; hộ gia đình là chủ sử dụng đất, tài sản trong diện giải phóng mặt bằng của Dự án.

- Cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thuộc cấp ủy đảng, chính quyền của các huyện, thị xã,

thành phố; các cơ quan, đơn vị của Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thuộc cấp ủy đảng, chính quyền của các xã, phường, thị trấn và toàn thể Nhân dân; đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động thuộc các đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu của Dự án.

2. Nội dung:

- Cấp ủy đảng, chính quyền của các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, tích cực đối thoại, vận động để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB; giải thích để người dân hiểu về lợi ích của dự án mang lại đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai trong phạm vi GPMB các dự án trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động người dân không được tạo lập tài sản, xây dựng mới công trình trái phép, trồng cây lâu năm trái quy định trên diện tích đất thuộc phạm vi các dự án; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm; thực hiện việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm tạo lập tài sản kịp thời, chính xác, bảo đảm quy định (đặc biệt cần kiểm tra, rà soát chặt chẽ trước khi xác nhận hồ sơ nguồn gốc, quy chủ, diện tích, loại đất thu hồi tại hồ sơ trích đo thu hồi đất).

- Các trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý; kiên quyết tham mưu cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với các trường hợp đã áp dụng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của Nhà nước và đã được vận động, giải thích, xem xét giải quyết đúng pháp luật nhưng vẫn chây ỳ, không chấp hành.

- Riêng các đơn vị được giao nhiệm vụ tư vấn GPMB và Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện phải nâng cao trách nhiệm về chất lượng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm tiến độ hoàn thành; khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình đã có thông báo chủ trương thu hồi đất, kịp thời kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng, nhất là đối với dự án đường Vành đai 4; ĐT295C, ĐT.285B... bố trí thêm cán bộ có năng lực để thực hiện công tác GPMB đối với các dự án trọng điểm.

- Các Sở ngành, địa phương tăng cường cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng các trình tự, thủ tục của dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư và lập, thẩm định các bước trong triển khai thực hiện Dự án.

- Các đơn vị chủ đầu tư, quản lý và thực thi quá trình triển khai thực hiện dự án cần tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động, khắc phục những hạn chế, thiếu quyết tâm, sát sao trong thực hiện hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chủ động hơn nữa phối hợp với các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc dẫn đến thực hiện tiến độ chậm, từ khâu chuẩn bị đến quyết toán công trình.

- Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các dự án;

đặc biệt là công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư và triển khai thực hiện Dự án.

- Kịp thời động viên khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai thực hiện Dự án.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Để phấn đấu 100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại các thông báo Kết luận: số 30/TB-UBND ngày 23/3/2022; số 20/TB-UBND ngày 27/2/2024; số 76/TB-UBND ngày 25/6/2024; số 91/TB-UBND ngày 19/7/2024; số 96/TB-UBND ngày 29/7/2024 và Công văn số 2055/UBND-TNMT ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch phát động 100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn gửi về UBND tỉnh đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ để tổng hợp theo dõi, đánh giá, hoàn thành trước 15/8/2024; đặc biệt là đối với một số dự án được phân bổ số vốn lớn, nhưng có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án có khó khăn vướng mắc về GPMB trong thời gian dài mà chưa được giải quyết.

Các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh khẩn trương rà soát, xác định, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do mình làm chủ đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện đợt phát động trước ngày 30/11/2024. (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp).

Đối với dự án thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý và đầu tư: các địa phương rà soát, xác định và xây dựng kế hoạch giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nhằm hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nơi thực hiện Dự án đồng thuận, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước, đặc biệt là khi thu hồi đất.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban dân vận Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác Giải phóng mặt bằng, làm rõ mục đích, lợi ích và tầm quan trọng, hiệu quả của các dự án khi được triển khai để người dân nắm thông tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân; tập trung tuyên truyền những việc làm hay, gương người tốt, việc tốt, cống hiến của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của người dân "vượt năng,

"thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm việc nào dứt việc đó", đặc biệt là phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong GPMB với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Qua đó, nâng cao trách nhiệm và niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi thông tin tiêu cực, lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thành lập Tổ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn về trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, lập phương án đền bù GPMB, bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, giao đất ... để tư vấn, hướng dẫn, tham mưu các thủ tục về đất đai đối với các dự án đầu tư công theo quy định.

6. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, hình thức thi đua – khen thưởng thực hiện phát động 100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. Đồng thời xây dựng chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; nhằm thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây những nhiễu, tiêu cực trong tổ chức thực hiện. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công và giải quyết các khó khăn, vướng mắc là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. Hoàn thành trước 15/9/2024.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến Dự án để hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt phát động; giới thiệu gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đã giao cho các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh và có nhu cầu được bổ sung, tránh tình trạng bị thu hồi, giải ngân chậm; ưu tiên tập trung điều chuyển vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án có khả năng giải ngân và hoàn thành trong năm. Thường xuyên theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của các chủ đầu tư; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện đợt phát động.

8. Các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, thực hiện giải quyết các trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, địa phương để tổ chức thực hiện và triển khai có hiệu quả đợt phát động.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung. *H. Cam*

Nơi nhận: *✓*

- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Ban QLDA cấp tỉnh; Ban QLDA cấp huyện;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng
Ngô Tân Phụng